
BORAGARRÁÐ 25. október 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
teinagrindur milli akreina - R18100367

Hefur Reykjavíkurborg tekið niður teinagrindur sem eru á milli akreina á ýmsum götum 
borgarinnar samsvarandi þeim sem Vegagerðin hefur tekið niður vegna slysahættu?


